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–i (funny) (green) (whole)

POS SG fyndinn fyndin fyndið grænn græn grænt heill heil heilt

COMP fyndnari fyndnari fyndnara grænni grænni grænna heilli heilli heilla

SUP fyndnastur fyndnust fyndnast grænastur grænust grænast heilastur heilust heilast

POS PL fyndnir fyndnar fyndin grænir grænar græn heilir heilar heil

COMP fyndnari fyndnari fyndnari grænni grænni grænni heilli heilli heilli

SUP fyndnastir fyndnastar fyndnust grænastir grænastar grænust heilastir heilastar heilust

1) The ending -r is part of the word stem. 2) Similarly e.g. grannur (thin) ADJ, skammur (short) ADJ, svangur (hungry) ADJ.

3) Similarly e.g. snöggur (sudden) ADJ, þröngur (tight) ADJ. 4) Similarly e.g. fár (few) ADJ, lágur (low) ADJ (COMP is lægri,

SUP is lægstur), smár (small) ADJ. 5) Similarly e.g. fullur (full) ADJ, grunnur (shallow) ADJ, stuttur (short) ADJ (SUP is stystur),

þungur (heavy) ADJ, þunnur (thin) ADJ.

ADJ comparison irregular

M F N M F N M F N

U –a (old) (good) –i (small)

POS SG gamall gömul gamalt góður góð gott lítill lítil lítið

COMP eldri eldri eldra betri betri betra minni minni minna

SUP elstur elst elst bestur best best minnstur minnst minnst

POS PL gamlir gamlar gömul góðir góðar góð litlir litlar lítil

COMP eldri eldri eldri betri betri betri minni minni minni

SUP elstir elstar elst bestir bestar best minnstir minnstar minnst

U (many) –i (large) (bad)

POS SG margur mörg margt mikill mikil mikið illur 1) ill illt

COMP fleiri fleiri fleira meiri meiri meira verri verri verra

SUP flestur flest flest mestur mest mest verstur verst verst

POS PL margir margar mörg miklir miklar mikil illir illar ill

COMP fleiri fleiri fleiri meiri meiri meiri verri verri verri

SUP flestir flestar flest mestir mestar mest verstir verstar verst

1) The same comparative and superlative forms are also used for slæmur (bad) ADJ and vondur (bad) ADJ.

There are a few adjectives that only appear in the comparative and/or superlative. Generally, the base

seen in the positive form is an adverb, often with a locative meaning. In the following overview, only

the nominative singular masculine forms are listed.

ADJ comparison incomplete

(in the east) (in the west) (in the north) (in the south) (inside) (outside) (downstairs) (upstairs)

ADV fyrir fyrir fyrir fyrir
austan vestan norðan sunnan inni úti niðri uppi

COMP SG eystri vestari nyrðri syðri innri ytri neðri efri

SUP austastur vestastur nyrstur syðstur innstur ystur neðstur efstur

(at the back) (in the front) (far) (close) (beyond) (at home)

ADV að aftan frammi í - - fjarri nærri handan heima

(right) (left)

COMP SG aftari fremri hægri 1) vinstri - - handari heimari

SUP aftastur fremstur - - fjærstur næstur - heimastur 2)

(seldom) (before) (late) (rather) (less)

ADV sjaldan fyrir síð - - - heldur síður 3)

(hinder) (higher) (better)

COMP SG sjaldnari fyrri síðari hindri æðri skárri heldri síðri

SUP sjaldnastur 2) fyrstur síðastur hinstur æðstur skástur helstur sístur

1) Originally derived from hægur (easy) ADJ. 2) Rare form. 3) Comparative form. (The positive form does not exist.)

Some (especially indeclinable) adjectives have no comparative forms, e.g. einmana (lonely) ADJ,

eyðandi (destructive) ADJ, innanverður (inward) ADJ, miður (middle) ADJ, nógur (sufficient) ADJ.
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If the meaning permits, the higher degrees can be expressed using the adverbs meira (meir) (more) ADV

and mest (most) ADV, e.g. meira áberandi (more prominent), mest hægfara (slowest).

In closing, examples of a complete declension (i.e. strong and weak in all cases, numbers and genders)

for regular comparison (except positive) are listed below for the adjectives ríkur (rich) ADJ, fagur

(beautiful) ADJ, and nýr (new) ADJ:

ADJ COMP weak

M F N M F N M F N

(richer) (more beautiful) (newer)

NOM SG ríkari ríkari ríkara fegurri fegurri fegurra nýrri nýrri nýrra

ACC ríkari ríkari ríkara fegurri fegurri fegurra nýrri nýrri nýrra

DAT ríkari ríkari ríkara fegurri fegurri fegurra nýrri nýrri nýrra

GEN ríkari ríkari ríkara fegurri fegurri fegurra nýrri nýrri nýrra

NOM PL ríkari ríkari ríkari fegurri fegurri fegurri nýrri nýrri nýrri

ACC ríkari ríkari ríkari fegurri fegurri fegurri nýrri nýrri nýrri

DAT ríkari ríkari ríkari fegurri fegurri fegurri nýrri nýrri nýrri

GEN ríkari ríkari ríkari fegurri fegurri fegurri nýrri nýrri nýrri

ADJ SUP strong

M F N M F N M F N

a-u (richest) (most beautiful) a-u (newest)

NOM SG ríkastur ríkust ríkast fegurstur fegurst fegurst nýjastur nýjust nýjast

ACC ríkastan ríkasta ríkast fegurstan fegursta fegurst nýjastan nýjasta nýjast

DAT ríkustum ríkastri ríkustu fegurstum fegurstri fegurstu nýjustum nýjastri nýjustu

GEN ríkasts ríkastrar ríkasts fegursts fegurstrar fegursts nýjasts nýjastrar nýjasts

NOM PL ríkastir ríkastar ríkust fegurstir fegurstar fegurst nýjastir nýjastar nýjust

ACC ríkasta ríkastar ríkust fegursta fegurstar fegurst nýjasta nýjastar nýjust

DAT ríkustum ríkustum ríkustum fegurstum fegurstum fegurstum nýjustum nýjustum nýjustum

GEN ríkastra ríkastra ríkastra fegurstra fegurstra fegurstra nýjastra nýjastra nýjastra

ADJ SUP weak

M F N M F N M F N

a-u ((the) richest) ((the) most beautiful) a-u ((the) newest)

NOM SG ríkasti ríkasta ríkasta fegursti fegursta fegursta nýjasti nýjasta nýjasta

ACC ríkasta ríkustu ríkasta fegursta fegurstu fegursta nýjasta nýjustu nýjasta

DAT ríkasta ríkustu ríkasta fegursta fegurstu fegursta nýjasta nýjustu nýjasta

GEN ríkasta ríkustu ríkasta fegursta fegurstu fegursta nýjasta nýjustu nýjasta

NOM PL ríkustu ríkustu ríkustu fegurstu fegurstu fegurstu nýjustu nýjustu nýjustu

ACC ríkustu ríkustu ríkustu fegurstu fegurstu fegurstu nýjustu nýjustu nýjustu

DAT ríkustu ríkustu ríkustu fegurstu fegurstu fegurstu nýjustu nýjustu nýjustu

GEN ríkustu ríkustu ríkustu fegurstu fegurstu fegurstu nýjustu nýjustu nýjustu

2.8 Pronouns

Pronouns are also subject to inflection. They can be classified into six groups: personal, possessive,

demonstrative, interrogative, indefinite and reflexive. In line with more recent research [14], the

words er (who, which, that) CONJ (archaic eð) and sem (who, which, that) CONJ are considered to be

conjunctions (see section 2.13), although the traditional classification as relative pronouns is also

acceptable. The following paragraphs deal with each of the aforementioned groups in more detail.

Personal pronouns define three grammatical persons. The 1st person is the one who speaks (i.e.

speaker – I, we); the 2nd is the one who is spoken to (listener – you); the 3rd is the one that is

spoken about (someone else – he, she, it, they).


